

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 10 - 11 ธันวาคม 2558

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. ไทยร่วมทบทวนนโยบายการค้า	เดลินิวส์
2. "เกษตรแปลงใหญ่"คึกคัก 4จังหวัดภาคเหนือแห่ส่งสินค้าเข้าประกวด	แนวหน้า
3. ประชุมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	เดลินิวส์
4. คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: มั่นใจน้ำมันปาล์มดิบไม่ล้น	มติชน
5. รัฐฉีกสัญญาขายยางไต้หวัน พบไม่มีเจตนาจับมอบ4แสนตัน ริบเงินประกัน120ล.-พ่วงฟ้องซ้ำ	โพสต์ทูเดย์
6. เกษตรฯจัดถกผู้บริหารนานาชาติ ระดมสมองยุทธศาสตร์ ลงทุนงานวิจัย-นวัตกรรม	แนวหน้า
7. ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: พิธีมอบเสื้อพระราชทาน ประดับตราสัญลักษณ์และอักษร	บ้านเมือง
8. ประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา	เดลินิวส์
9. ดึงเงินธกส.หมื่นล้าน อุ่มสวนยาง1.5พันไร่	โพสต์ทูเดย์
10. ชูข่าวหอมมะลินิลสุรินทร์เป็นเกษตรแปลงใหญ่	เดลินิวส์
11. กษ.ส่งสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ์	มติชน
12. คอลัมน์ บอกเล่าข่าวเกษตร	คมชัดลึก

ไทยร่วมทบทวนนโยบายการค้า

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ เขตการค้าเสรี และญี่ปุ่น จะต้องเข้ารับการทบทวน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นโยบายการค้าทุกกระยะ 2 ปี ซึ่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการค้าอยู่ ร่วมประชุมทบทวนนโยบายการค้าของไทย ระหว่างอันดับที่ 5-20 ดังนั้น จะต้องทบทวน ภายใต้โครงการการค้าโลก ที่จัดขึ้นวันที่ 24 และ นโยบายการค้าทุกกระยะ 4 ปี ส่วนประเทศที่มี 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา ส่วนแบ่งการค้าในระดับไม่สูงนัก (มากกว่า ประเทศสวีเดนและแคนาดา ซึ่งไทยในฐานะ อันดับที่ 20) จะต้องเข้ารับการทบทวนนโยบาย ประเทศสมาชิกต้องเข้ารับการทบทวนนโยบาย ทุกกระยะ 6 ปี

การค้าตามกลไกการทบทวนนโยบายการค้า และการเข้าร่วมการทบทวนนโยบาย ภายใต้ WTO ซึ่งเป็นการทบทวนนโยบายการค้า การค้าของไทยในครั้งนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อไทย การค้าของไทยในระยะ 4 ปี ในการใช้โอกาสชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่

โดยประเทศที่มีส่วนแบ่งการค้าสูงที่ ประเทศสมาชิกคู่ค้าในเรื่องมาตรการและ สสุดในตลาดโลก 4 อันดับแรก ประกอบด้วย นโยบายมากขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี.

'เกษตรแปลงใหญ่' คึกคัก 4จังหวัดภาคเหนือแหล่งสินค้าเข้าประกวด

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมุ่งที่แปลงต้นแบบจังหวัดละ 1 แปลง รวม 76 แปลง จำนวน 17 ชนิดสินค้า ประกอบด้วย พืช 14 ชนิด ปศุสัตว์ 2 ชนิด และ ประมง 1 ชนิด อาทิ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โคนม โคนเนื้อ และปลานิล พร้อมกับการประกวดการส่งเสริมการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในการนี้ สศท.1 ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีบทบาทให้คำแนะนำวางแผน และร่วมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.1 ได้ส่งสินค้าและพื้นที่ประกวด ดังนี้ จ.เชียงใหม่ ส่งประกวดข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ ต.สันทราย

อ.พร้าว พื้นที่ 1,396 ไร่ เกษตรกร 87 ราย จ.ลำปาง ส่งประกวดข้าว ต.ป่าตัน ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ พื้นที่ 1,000 ไร่ เกษตรกร 200 ราย จ.แม่ฮ่องสอน ส่งพื้นที่ประกวดข้าว ต.ปางหมู อ.เมือง พื้นที่ 1,058 ไร่ เกษตรกร 118 ราย และ จ.ลำพูน ส่งพื้นที่ประกวดลำไยนอกฤดู ต.ทากาศ อ.แม่ทา พื้นที่ 1,300 ไร่ เกษตรกร 89 ราย

นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการลดต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาระบบตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช โครงการจัดการวัชพืช/โรคพืชแบบชีววิถี โครงการสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง โครงการแนะนำการสอนการทำบัญชีต้นทุน และโครงการสินเชื่อการแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าข้าว เป็นต้น ซึ่ง สศท.1 จะร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิดต่อไป

ประชุมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สศก. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

โดยมีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย ซึ่งการประชุม RCEP ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอาเซียน รวม 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ ความตกลง RCEP เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ในภูมิภาคครอบคลุมประชากร 3.4 พันล้านคน จากประเทศสมาชิก 16 ประเทศ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 21.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ประเทศไทยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและส่งออกสินค้าเกษตร อาทิ น้ำตาล อาหารปรุงแต่ง มันสำปะหลัง กุ้ง และข้าว

อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิก RCEP มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาค่อนข้างมาก ซึ่งหากการเจรจาประสบผลสำเร็จจะสามารถขจัดอุปสรรคทางการค้าและก่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น



● มั่นใจน้ำมันปาล์มดิบไม่ล้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะทำงานกำหนดราคาแนะนำผลปาล์มและน้ำมันปาล์มได้กำหนดราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์มน้ำมันอัตราน้ำมัน 17% ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 4.40 บาท และให้เพิ่มราคารับซื้อตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุก 1% ไม่น้อยกว่า กก.ละ 0.30 บาท ส่วนราคาแนะนำรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 27.37 บาท ซึ่งการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี 2558 มีผลผลิตปาล์มน้ำมัน 11.016 ล้านตัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าผลผลิตช่วงไตรมาส 4 มีอยู่ 2.038 ล้านตัน ซึ่งเดือนธันวาคมจะมีผลผลิตน้อยที่สุดอยู่ที่ 6.1 แสนตัน ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2559 สศก.อยู่ระหว่างออกสำรวจ เบื้องต้นคาดว่าผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 ดังนั้น สต็อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินต้องลดลงตามลำดับไปจนถึงเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดอย่างแน่นอน

เศรษฐกิจภาครัฐ



ฉีกสัญญาขายยางจีน
พบไม่มีเจตนารับมือบ

B6

รัฐฉีกสัญญาขายยางให้หนาน

พบไม่มีเจตนารับมือบ4แสนตัน รับเงินประกัน120ล.-พ่วงฟ้องซ้ำ

โพสต์ทูเดย์ “พล.อ.ฉัตรชัย” สั่ง
ยกเลิกสัญญาขายยาง 4 แสนตัน
ให้ให้หนาน พบไม่มีเจตนารับมือบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้
สั่งการให้ยกเลิกสัญญาซื้อขาย
ยางพารา 2 สัญญา ปริมาณรวม
4 แสนตัน ระหว่างการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) และบริษัท
ไซนา ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี
กรุ๊ป รัฐวิสาหกิจผู้นำเข้ายางธรรมชาติ
รายใหญ่จากจีน เนื่องจากพบว่าคู่
สัญญาจากจีนไม่มีเจตนาที่จะรับ
ยางพาราจาก กยท.จริง

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ฉัตรชัย สั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
พิจารณาว่าจะขอให้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้
อำนาจตามมาตรา 44 ในการระบายน
ยางออกจากสต็อก เพราะสต็อกคง
กล่าวกดดันราคาขยงในตลาดโลก
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า กระ
ทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่าบริษัท ไทหนาน ไม่มีเจตนาที่จะ
เข้ารับมือบยางพาราตามสัญญาซื้อ
ขายที่ลงนามระหว่างกัน จึงเป็น
สาเหตุที่ทำให้ต้องยกเลิกสัญญา
สำหรับสัญญาซื้อขายยางพารา
2 สัญญา ประกอบด้วย 1.สัญญาซื้อ



จินตนา ชัยยวรรณาการ

ขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปริมาณ
2 แสนตัน ที่ค้างในสต็อกมาตั้งแต่
รัฐบาลที่แล้ว ซึ่งบริษัท ไทหนาน
ตกลงที่จะซื้อในราคา 63 บาท/กก.
แต่เมื่อครบกำหนดรับมอบทั้งหมด
ภายในวันที่ 21 ก.ย. 2558 บริษัทมี
การรับมือบเพียง 3 หมื่นตัน และ
ได้เสียค่าปรับในอัตรา 6 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน/เดือน จนครบวงเงิน
การันตีที่บริษัทนำมาวางไว้ 120 ล้าน
บาท ในวันที่ 3 ธ.ค. 2558

และ 2.สัญญาแนบท้ายซื้อขาย
ยางในโครงการมูลภัณฑ์กันชน 2
แสนตัน ซึ่งตกลงราคาซื้อขายที่ 50
บาท/กก. และบริษัท ไทหนาน จะ
ต้องรับมือบยางทั้งหมดภายใน
วันที่ 31 มี.ค. 2559 แต่ล่าสุดบริษัท
รับมือบยาง 5,000 ตันเท่านั้น

“การประวิงเวลาของบริษัท
เป็นการแสดงให้เห็นว่า ไม่มีเจตนา
จะรับมือบยางจริง และเมื่อยกเลิก
สัญญาแล้ว คาดว่าจะมีการประชุม
บอร์ด กยท.เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ระบายนยาง 4 แสนตัน รวมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ระบายนยาง รวมทั้งจะมีการฟ้องร้อง
บริษัทคู่สัญญาเพื่อเรียกค่าเสียหาย
โอกาส แต่หากบริษัทมีคำโต้แย้งก็
ให้ไปว่ากันที่ศาล” นางจินตนา กล่าว
นางจินตนา กล่าวถึงการประชุม

ระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคี
ยางพารา (ITRC) ที่อินโดนีเซียเมื่อ
เร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมตกลงที่จะร่วม
กันศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
มาตรการจำกัดการส่งออกเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคาขยงธรรมชาติในปี

Section: ธุรกิจ-ตลาด/เศรษฐกิจภาครัฐ

วันที่: พุธที่ 10 ธันวาคม 2558

ปีที่: 13

ฉบับที่: 4690

หน้า: A1(ล่างซ้าย), B6

Col.Inch: 46.03

Ad Value: 69,045

PRValue (x3): 207,135

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: รัฐฉีกสัญญาขายยางให้หนาน พบไม่มีเจตนารับมือบ4แสนตันรับเงินประกัน120ล.-พ่วงฟ้องซ้ำ

2559 และเห็นชอบในการก่อตั้ง
ตลาดกลางยางธรรมชาติระดับ
ภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
เพื่อทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้าน
ราคา สะท้อนราคาที่เป็นธรรม และ
สร้างผลกำไรให้ผู้ผลิตยาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบ
สถานการณ์ยางพาราโลก ซึ่งในปี
2558 คาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่ 10.94
ล้านตัน จากปีก่อน 10.95 ล้านตัน
ขณะที่สต็อกยางโลก ณ เดือนก.ย.
2558 อยู่ที่ 2.8 ล้านตัน เทียบกับ
ปี 2557 ที่มีสต็อก 3.2 ล้านตัน

เกษตรฯจัดถกผู้บริหารนานาชาติ

ระดมสมองยุทธศาสตร์ลงทุนงานวิจัย-นวัตกรรม

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ สมาคมสถาบันวิจัยเกษตรแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APAARI) เรื่องความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจและเกิดประโยชน์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา

กรมวิชาการเกษตร และ APAARI จึงได้ร่วมกับ Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), Food and Agriculture Organization (FAO), Global Forum for Agricultural Research (GFAR) และ International Food Policy Research Institute (IFPRI) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการลงทุนในการวิจัยทางการ



ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ

พัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มระดับการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการดึงดูดความสนใจของนักลงทุน และขับเคลื่อนโครงการวิจัย

และนวัตกรรมด้านการเกษตร พร้อมทั้งกำหนดกลไกในการลงทุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรสมาชิก APAARI จำนวน 61 องค์กร ประกอบด้วย นักวิจัยผู้กำหนดนโยบาย รัฐมนตรี เกษตรกรยุคใหม่ และผู้แทนจากองค์กรวิจัยและพัฒนาจากประเทศเอเชียและแปซิฟิก ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจากองค์กรวิจัยนานาชาติ และมูลนิธิการพัฒนา รวมประมาณ 140 คน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประเมินศักยภาพด้านการผลิตและระดับของการลงทุนในการวิจัยทางการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้กำหนดนโยบาย และส่งเสริมให้การลงทุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยมีการวางเป้าหมายไปจนถึงปี 2030 หรืออีก 15 ปีข้างหน้าว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ควรมีปริมาณอาหารเท่าไรจึงจะเพียงพอกับความต้องการของประชากร รวมทั้งไทยควรจะลงทุนงานวิจัยด้านการเกษตรที่เปอร์เซ็นต์ และควรขยายการลงทุนอย่างไรบ้าง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ต้องการให้ทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย โดยภาคเอกชนเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาลงทุนและร่วมพัฒนางานวิจัยไปกับภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ประเทศสมาชิก APAARI ทราบถึงศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะเกิดความร่วมมือในด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเกษตรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นเวทีให้นักลงทุนและองค์กรวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะหารือในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 10 ธันวาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4397

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 17.93

Ad Value: 23,309

PRValue (x3): 69,927

คลิ๊ป: ๓๗๗

ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: พิธีมอบสื่อพระราชทานระดับตราสัญลักษณ์และอักษร

แวดวง

ทรัพยากรธรรมชาติ



พิธีมอบสื่อพระราชทานระดับตราสัญลักษณ์และอักษร...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบสื่อพระราชทานระดับตราสัญลักษณ์และอักษร "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า มีการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2558 นี้

เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านยางพารา โดยจะร่วมกันกำหนดแนวทางจัดตั้งองค์กรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มาตรการต่าง ๆ จะดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดราคายางพาราส่งออก และแนวทางการบริหาร Stock ยางพาราร่วมกัน ซึ่งหากสามารถร่วมมือกันได้ จะทำให้ทั้งสามประเทศเป็นผู้กำหนดตลาดได้

สำหรับสถานการณ์ยางพารา ณ 1 ธ.ค. 58 พบว่า ราคายางสดอยู่ที่ 37.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควัน 36.50 บาทต่อกิโลกรัม และราคา FOB (Bangkok) อยู่ที่ 44.80 บาท ต่อกิโลกรัม และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มราคาคงที่อีกหลายปี จนถึงปี 2562

ด้านความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราความคืบหน้า เงินช่วยเหลือ 1,500 บาทต่อไร่ นั้น ขณะนี้ข้อมูล เจ้าของสวนยางพารา 850,000 ราย เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อมูลคนกรีดยาง อยู่ในระหว่างการสำรวจซึ่งเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ขณะนี้การพิจารณาปรับการดำเนินการโครงการเงินกู้สนับสนุนอาชีพเสริม ตามที่กรม มีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ครึ่งเดือนละไม่เกิน 1 แสนบาท วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 (เกษตรกร จ่ายดอกเบี้ย ร้อยละ 2 และ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา



กระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเกษตรกร และ อ.ก.ส. มาประชุม โดย อ.ก.ส. รายงานว่าได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 80,000 กว่าราย วงเงิน 7,700 กว่าล้านบาท อยู่ในระหว่างการ



พิจารณาอีก 50,000 กว่าราย วงเงิน 3,000 กว่าล้านบาท การค้าประกันเงินกู้ จะพิจารณาทั้งเอกสารสิทธิ หรือ ผู้ค้ำประกัน 2 คน

ทั้งนี้ อ.ก.ส. ได้พิจารณาความสามารถในการดำเนินการ หรือ ผ่อนชำระคืนเป็นสำคัญ และจะเสนอ กรม. ให้ความเห็นขอการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ขยายวงเงินจากเดิม 10,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท พร้อมปรับเงื่อนไขการอนุมัติเงินกู้ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากกว่าเดิมต่อไป.

ดึงเงินธกส.หมื่นล้าน อุ่มสวนยาง 1.5 พันไร่

โพสต์ทูเดย์ “ฉัตรชัย” เตรียมเสนอ
กรม.ลับตาหน้า ขอกู้เงิน ธ.ก.ส.
1.3 หมื่นล้าน จ่ายสวนยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ จะเสนอคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ
ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เพื่อนำมาจ่ายในโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวน
ยาง 1,500 บาท/ไร่ ครั้วเรือนละ
ไม่เกิน 15 ไร่

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องกู้เงินจาก
ธ.ก.ส.มาจ่ายไปก่อน เนื่องจากขณะ
นี้ยังไม่สามารถจัดสรรเงินจากกองทุน
ส่งออกยาง (เงินเชส) ที่ กยท. เป็น

ผู้ดูแลไปจ่ายให้ชาวสวนยางและ
ผู้กรีดยางได้ เนื่องจากการจัดตั้ง
คณะกรรมการ กยท.ยังไม่แล้วเสร็จ

“หากกองทุนสามารถเดินหน้า
ทำงานได้แล้ว ก็จะมีการนำเงิน
กองทุนมาจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. ในปีงบประมาณ
2560” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ
เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบมาตรการ
ช่วยเหลือชาวสวนยาง และอนุมัติ
กรอบวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท โดย
ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องทำ
สวนยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่ง
ครอบคลุมชาวสวนยาง 8.5 แสน
ครัวเรือน คนกรีดยาง 4 แสนคน
โดยเจ้าของสวนยางจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 900 บาท/ไร่ และผู้กรีดยาง
จะได้ 600 บาท/ไร่

ชูข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์เป็นเกษตรแปลงใหญ่



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกรมการข้าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวมะลินิลสุรินทร์ และเผยแพร่ผลงานและการดำเนินงานในโอกาสครบรอบ 66 ปี แห่งการก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ว่า

จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดินตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ที่ภาครัฐโดยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

และภาคเอกชนเริ่มนำไปจำหน่ายในท้องตลาดบ้างแล้ว ขณะที่ภาคประชาชนก็รวมแปลงใหญ่ ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายตลาดข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ให้แพร่หลายมากขึ้นทั้งตลาดในและต่างประเทศ รวมถึงการกำหนดคุณภาพมาตรฐานการผลิตไม่ให้มีการปลอมปนและส่งผลต่อราคาได้ “ข้าวมะลินิลสุรินทร์เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มหรือสีดำ มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคมะเร็ง อีกทั้งในปี 2559 กรมการข้าวจะรับรองพันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง ให้รู้จักข้าวมะลินิลสุรินทร์กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งรับรู้

เทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์ที่ถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เนื่องจากข้าวกลุ่มนี้ราคาสูงกว่าข้าวขาว ซึ่งหากปลูกในระบบอินทรีย์ก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีก” พลเอกฉัตรชัย กล่าว.

กษ.ส่งสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการคืนความสุขให้ประชาชนด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกระเช้าสินค้าสหกรณ์มอบเป็นของขวัญของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง สินค้าจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการคืนความสุขให้ประชาชนด้วยสินค้าสหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำโครงการคืนความสุขให้ประชาชนด้วยสินค้าสหกรณ์ โดยจัดจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่กำลังจะมาถึงนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะดูแลสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ มีภารกิจในการที่จะส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจาก

ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าและอยู่ในการกำกับดูแลของสหกรณ์ ประมาณ 7,000 กลุ่ม ซึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าตามลำดับ

และสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2559 นี้ กรมได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองจาก อย. มผช. Q หรือสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบสวยงามแปลกใหม่ จากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา สินค้าที่นำมาจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ แบ่งเป็นสินค้าประเภท ข้าวสาร อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าและสินค้าหัตถกรรม เครื่องจักรสาน ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหม และอื่นๆ ซึ่งมีสินค้าเด่นและได้รับความนิยม อาทิข้าวสังข์หยด (ปลอดสารพิษ) จากจังหวัดพัทลุง ข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องทุ่งกุลารจากจังหวัดร้อยเอ็ดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เครื่องดื่มสมุนไพร น้ำมันงา กาแฟสำเร็จรูป นมยูเอชที

ลูกหยี ข้าวแต่นุ่มหุบ ถั่วทอดสมุนไพร น้ำผึ้ง กลัวยาคกลัวยอบแห้งชาใบหม่อน น้ำพริก ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขาวม้า สนุ่หลวงและครีมทาผิว ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เครื่องจักรสาน เป็นต้น

โดยผู้ที่สนใจสามารถแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาขายดีธรรมได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ผู้ที่สนใจสามารถไปเลือกสินค้าเพื่อจัดลงกระเช้าได้ตามความต้องการ หรือจะสั่งซื้อกระเช้าปีใหม่สำเร็จรูปที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว ราคาเริ่มต้นหลักร้อย จนถึงกระเช้าขนาดใหญ่ราคา 1,000-3,000 บาท และพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป มีบริการพิเศษจัดส่งฟรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือลูกค้าในต่างจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ประจำจังหวัดทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cpd.go.th หรือโทร 02-6285512 , 02-2813095 ต่อ 121

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: ศุกร์ 11 ธันวาคม 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5165

Col.Inch: 24.27

Ad Value: 53,394

คอลัมน์: บอกลေးชาวเกษตร

หน้า: 10(ขวา)

PRValue (x3): 160,182

ศิลปิน: ลีลี

●● “บอกลေး ชาวเกษตร” ประจำวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เพลอแป็บเดียวก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่อีกแล้วครับ โดยประเพณีปฏิบัติของคนไทยเรานิยมซื้อของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เคารพนับถือกัน โดยปีนี้ **ศิริชัย ออสุวรรณ** ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย บอกว่า ได้จัดข่าวสารเพื่อสุขภาพ ที่เป็นข่าวอินทรีย์ หลายรายการบรรจุใส่กระเช้า โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ สำหรับผู้ที่ซื้อไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะนอกจากผู้รับจะได้กินทั้งครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในยามที่ราคาข้าวตกต่ำอีกด้วย

●● ต้องยอมรับว่ากระแสของข้าวไรซ์เบอร์รี่กำลังมาแรงมาก ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ “เปิดตัวโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์” เพื่อชักชวนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการส่งเสริมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในแคมเปญ “รักใครให้ไรซ์เบอร์รี่” พร้อมชักชวนประชาชนมอบสิ่ง



ดีๆ ให้คนที่รักด้วยการมอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปลายปี 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 อีกด้วย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น เพราะในข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย เป็นข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับชีวิตที่สดใส ห่างไกลโรคภัย เป็นต้น

●● พูดถึงเรื่องข้าวก็มาถึง “ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์” เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มหรือสีดำ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคมะเร็งได้ **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ในปี 2559 จะมีข้าวดี ทางกรมการข้าวจะรับรองพันธุ์เพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกร ต่อไปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการรับรู้ของเกษตรกร ผู้

ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง ให้รู้จักข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งรับรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ที่ถูกต้องด้วยขอรับ

●● สองเกลอ ฝากให้จับตามองบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจภาคการเกษตรให้ดีๆ ครับ พอเห็นร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพว่าด้วยการตัดแต่งพันธุวิศวกรรม หรือพีจีเอ็ม ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่า มีการสนับสนุนแกนนำเกษตรกรให้ไปดูงานด้านพีจีเอ็มหลายแห่ง โดยหวังให้เกษตรกรเหล่านี้เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ปลูกพีจีเอ็มได้ เขาจะได้ผูกขาดเพียงผู้เดียว ขณะที่หลายสมาคมวิชาชีพ หวังเพียงให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ สามารถทดลองในภาคสนามได้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม และป้องกันการตกขบวนมากกว่า